



ที่ นว ๗๙๑๐๓/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
๙๙/๙ หมู่ที่ ๘ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๔ ตีพร้อมเฟส ๑
เรียน สมาชิก อบต.นว.ตก หมู่ที่ ๔ , ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านตีพร้อม , ผู้ใช้น้ำหมู่ที่ ๔ ตีพร้อม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๔ ตีพร้อมเฟส ๑
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณ ๖๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้แจ้งความประสงค์ขอเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงขยายท่อเมน
ส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๔ หมู่บ้านตีพร้อมแล้ว โดยจะเริ่มลงพื้นที่ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
เป็นต้นไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ในการนี้เพื่อเป็นการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง และเพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติงาน
ได้โดยสะดวก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำประปาบริเวณหมู่ที่ ๔ ตีพร้อมเฟส ๑ ทราบว่า ในการดำเนินงาน
โครงการอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้พื้นที่บริเวณที่ดำเนินงานโครงการปรับปรุงขยายท่อเมน
ส่งน้ำประปา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมาหรือการเข้าออกที่พักอาศัย
เป็นการชั่วคราว อีกทั้งในระหว่างที่ผู้รับจ้างดำเนินงานตามโครงการฯ อาจมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการระงับ
การจ่ายน้ำประปาชั่วคราวหรืออาจมีเหตุทำให้มีท่อเมนส่งน้ำประปาแตกชำรุด จึงอาจจะส่งผลทำให้น้ำไม่ไหล
ในบริเวณหมู่บ้านตีพร้อม หมู่ที่ ๔ (บางส่วน) จึงแจ้งมาเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ำที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว
ทำการสำรองน้ำไว้ใช้เป็นการชั่วคราวด้วย ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก จะดำเนินการกำชับ
ช่างผู้ควบคุมงานว่าหากมีจำเป็นต้องดำเนินการระงับการจ่ายน้ำประปา เพื่อทำการต่อเชื่อมท่อหรือมีท่อเมน
ส่งน้ำประปาแตกชำรุด ให้ช่างผู้ควบคุมงานดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการหรือซ่อมแซมโดยเร็ว
เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ำได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำลอง พรหมหนองไคก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก

โทร. ๐ ๕๖๒๔ ๕๒๓๘ - ๙ ต่อ ๒๐๑